

## หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

### กับสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#### ตอนที่ ๑

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็นกำลังสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพ.ศ.๒๕๐๓ ตามที่กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดย ศ.ปกรณ อังคุสิงห์ อธิบดีฯ ได้ดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานสังคมสงเคราะห์ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาล จากประสบการณ์อย่างกว้างขวางของหม่อมงามจิตต์ฯ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นรองประธานและคณะกรรมการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมร่างข้อบังคับ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อตั้งองค์การเอกชน นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนในการเจรจาชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์การเอกชน ให้อยอมรับบทบาทและหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของสภาฯ โดยเฉพาะในด้านการประสานงานเป็นไปเรียบร้อยราบรื่นตามเจตจำนงทุกประการ

นอกจากนี้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ให้ความสนใจต่องานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อย่างมาก โดยผลักดันให้มีสถานที่ทำงานของตนเอง และได้ขอพระราชทานที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย ศ.ปกรณ อังคุสิงห์ ได้จัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งของบริเวณกรมประชาสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี) เป็นที่ทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นที่ทำการถาวรของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และองค์การสมาชิกกับทั้งหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสนอแนะแหล่งทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง เนื่องจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทราบว่า Mr.HERMAN F. SCHOLTZ ประธานบริษัท INTERNATIONAL ENGINEERING ที่สหรัฐอเมริกา เป็นพระสหายสนิทของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ หากติดต่อขอเงินบริจาคเพื่อการนี้ได้ คงจะสนใจยินดีบริจาคให้เพื่อการสังคมสงเคราะห์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้นำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับ ศ.ปกรณ อังคุสิงห์ ทั้ง ๒ ท่าน และคุณประหยัด อังคุสิงห์ กรรมการบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย จึงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกัน จนกระทั่ง Mr.SCHOLTZ ได้บริจาคเงินให้ ๑ ล้านบาท เป็นทุนประเดิมก่อสร้างตึกที่ทำการสภาสังคมสงเคราะห์และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และทางกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสรรงบประมาณอีก ๑ ล้าน ๑ แสน บาท รวมเป็น ๒ ล้าน ๑ แสนบาท หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็นผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามตึกนี้ เพื่อเป็นสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามว่า “ตึกมหิตล” และเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงประกอบพิธีเปิดตึกนี้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๘ นับว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และให้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีตึกที่ทำการของตนเองอย่างเป็นทางการเป็นหลักแหล่ง สมภาคภูมิ เป็นผลให้องค์การสมาชิกสภาฯ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ในการประชุม สัมมนา และจัดพิธีการต่างๆ อีกด้วย

ในตอนต่อไปจะได้เรียนให้ทราบว่านอกจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ได้มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในยุคก่อตั้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของผู้ด้อยโอกาสอย่างไรบ้าง